

UBND THỊ XÃ BẾN CÁT  
**PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 510/ PGDDĐT-NG

Bến Cát, ngày 02 tháng 8 năm 2023

V/v khẩn trương triển khai các biện pháp  
tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay  
chân miệng trong các cơ sở giáo dục mầm  
non, trường mẫu giáo, trường tiểu học

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trong và ngoài  
công lập trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 1535/SGDDĐT-GDTrHTX ngày 18/7/2023 của Sở Giáo  
dục và Đào tạo Bình Dương về việc khẩn trương triển khai các biện pháp tăng cường  
công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng trong các cơ sở giáo dục mầm non,  
trường mẫu giáo, trường tiểu học.

Trong các tuần gần đây tại các địa phương lân cận và trên địa bàn tỉnh, tình  
hình dịch bệnh tay chân miệng có diễn biến phức tạp, số ca mắc tay chân miệng có  
xu hướng tăng nhanh, đồng thời đã ghi nhận sự xuất hiện của vi rút Enterovirus  
(EV71) có khả năng gây bệnh nặng ở một số trường hợp mắc phải. Trước tình hình  
đó, để phòng, chống, ngăn ngừa hiệu quả bệnh tay chân miệng, không để dịch bệnh  
bùng phát, lây lan trong các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tỉnh đặc biệt là  
các trường cơ sở giáo dục mầm non<sup>1</sup>, trường tiểu học có tổ chức hoạt động trong thời  
gian hè năm 2023.

Phòng GDĐT yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong  
và ngoài công lập khẩn trương triển khai ngay các biện pháp, cụ thể như sau:

1. Các trường tiểu học (TH), các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, tăng  
cường công tác truyền thông, tuyên truyền, giáo dục về sức khỏe, vệ sinh cá nhân,  
vệ sinh nơi sinh hoạt, học tập cho trẻ, học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

2. Triển khai thực hiện: Ăn sạch, uống sạch, ở sạch và chơi đồ chơi sạch; thực  
hiện rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy cho trẻ, học sinh và  
cả giáo viên, bảo mẫu, người chăm sóc trẻ; thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ  
sinh ăn uống, ăn chín, uống chín; phối hợp với cha mẹ học sinh triển khai các biện  
pháp phòng chống lây nhiễm tay chân miệng tại gia đình và cộng đồng.

3. Tổ chức tổng vệ sinh môi trường bên trong và xung quanh các trường học;  
thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng  
hoặc các chất tẩy rửa thông thường, vệ sinh sạch sẽ các nhà vệ sinh, nhà tiêu trong  
các trường học; tại các cơ sở giáo dục mầm non chất thải của trẻ phải được thu gom,  
xử lý và đổ vào nhà tiêu để bảo đảm môi trường, phòng học sạch sẽ, hợp vệ sinh.

<sup>1</sup> Trường mầm non; trường mẫu giáo, nhà trẻ (công lập, tư thục); nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập  
(dân lập và tư thục).

4. Tăng cường hoạt động giám sát, phát hiện sớm; trường hợp phát hiện trẻ, học sinh mắc bệnh để trẻ, học sinh ở nhà ít nhất 10 ngày để theo dõi diễn biến bệnh của các em và thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời; nhanh chóng phối hợp cơ quan y tế xử lý ổ dịch (nếu phát hiện ca nhiễm), kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong trường học, bùng phát trong cộng đồng.

Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở, các cơ sở giáo dục mầm non triển khai thực hiện đúng nội dung Công văn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, NG.

**TRƯỞNG PHÒNG**



**Nguyễn Phú Hải**